

Số: 387/TB/ĐHDT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO KHẨN**  
**Về việc nắm bắt hình hình sinh viên**

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện một nhóm người lạ tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức chúa trời” (hay còn gọi là Đức chúa trời mẹ) để tuyên truyền, lôi kéo mọi người đặc biệt là giới trẻ trong đó có học sinh, sinh viên đang theo học trong địa bàn để tham gia “Hội”.

Theo nguồn tin từ báo chí cũng như quan điểm của các cơ quan có thẩm quyền, đây là “Hội” hoạt động phi pháp, sử dụng nhiều chiêu trò để dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia vào “Hội” và gây hậu quả nghiêm trọng cho người tiếp xúc cũng như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho sinh viên của trường, Ban giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện một số nội dung sau đây:

1/ Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tránh tiếp xúc với người lạ tự xưng là “hội thánh Đức chúa trời” hoặc có tuyên truyền về đạo trái phép.

2/ Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc Quy chế sinh viên, trong đó quy định Sinh viên không được tổ chức hoặc tham gia hoạt động đạo trái phép.

3/ Giảng viên Cố vấn học tập, giảng viên đứng lớp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tăng cường quản lý sinh viên nhằm nắm tình hình diễn biến trong sinh viên để kịp thời xử lý những trường hợp sinh viên bị người lạ dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào “Hội” (nếu có).

4/ Ban thường vụ Đoàn trường, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tất cả Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường biết về tác động tiêu cực của “Hội thánh Đức chúa trời” để đoàn viên, sinh viên phòng tránh việc dụ dỗ lôi kéo tham gia. Đặc biệt nếu gặp nhóm người lạ tự xưng là “Hội thánh Đức chúa trời” thì báo cáo ngay Thầy Nguyễn Thôi, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, số điện thoại 0914082679, tổng hợp báo cáo Ban Giám Hiệu xử lý.

Đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng, ban và toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT ( để b/c);
- Lưu VP.



PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
TS. Võ Thanh Hải